



ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

.....
ตามที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

๑. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านบริการประชาชนในศูนย์บริการประชาชนในสำนักงาน ใน ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ถ่ายเอกสารให้กับเกษตรกรที่มาติดต่อราชการ งานธุรการ งานสารบรรณ รับ - ส่งหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือราชการ งานประชุมต่าง ๆ งานประสานราชการกับหน่วยงานราชการ ภายนอกและประสานงานกับหน่วยงานเอกชน ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการพัสดุ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุภัทธา ศรีหนองหว้า โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

๒. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านบริการประชาชนในศูนย์บริการประชาชนในสำนักงาน ใน ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ถ่ายเอกสารให้กับเกษตรกรที่มาติดต่อราชการ งานธุรการ งานสารบรรณ รับ - ส่งหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือราชการ งานประชุมต่าง ๆ งานประสานราชการกับหน่วยงานราชการ ภายนอกและประสานงานกับหน่วยงานเอกชน ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการพัสดุ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวทัศนีย์ ทิพโชติ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

๓. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานขับรถยนต์บริการเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ไปติดต่อราชการทุกสถานที่ ทั้งในตัวจังหวัดและนอกจังหวัด ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบรถคันที่ตนใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สะอาดเรียบร้อย พร้อมให้บริการทุกวัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายกนต์ ทิพชาติ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๙๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

๔. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทำความสะอาดในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในอาคาร จำนวน ๔ หลัง (ไม่รวมบ้านพักข้าราชการ) อาคารเก็บพัสดุ อาคารเก็บสารบบที่ดิน อาคารโรงครัว ทำความสะอาดห้องน้ำทั้งภายนอกและภายในอาคาร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสดศรี ทิพโชติ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

๕. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาตกแต่งต้นไม้สวนหย่อม สนามหญ้า รวมทั้งบริเวณรอบนอกรั้วสำนักงานฯ ตลอดจนรักษาความสะอาดบริเวณ ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเดชา ปรามมนตรี โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

๖. จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสอบสวนสิทธิและรับคำขอเข้าทำประโยชน์ที่ดินทำกินและที่ดินชุมชน งานรับคำร้องคำขอและพิจารณาการโอน / ตกทอดทางมรดกสิทธิในที่ดิน , งานรับคำร้องทุกแก้ไขปัญหาพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย งานประสานคดีแพ่งและคดีปกครอง ตลอดจนการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีต่าง ๆ งานรับคำขอแก้ไข ส.ป.ก. ๔-๐๑ และงานแก้ไขทะเบียนที่ดิน งานตรวจพิสูจน์การออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน งานรับ – ส่งหนังสือ (จรรยา) กลุ่มกฎหมาย งานจัดทำสัญญาเงินกู้ยืมกองทุนการปฏิรูปที่ดินและงานนิติกรรมสัญญาอื่น ๆ งานรับคำร้องคำขอทั่วไป และงานเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางบานเย็น สวัสดิ์นะที โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

๗. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของแปลงที่ดิน, สำรวจตรวจสอบเพื่อหาค่าพิกัดฉาก U.T.M. และพิกัด X,Y ของแปลงที่ดิน, ปรับปรุงแผนที่เชิงเลข (Digital Map), ของแปลงที่ดิน, และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเทพจามร ไพบูลย์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสุภาวดี ระโยธิ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด